

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 205 đoạn từ Quốc lộ 7A đi xã Diễn Phúc, Diễn Tân, Diễn Thọ, huyện Diễn Châu

Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 205 đoạn từ Quốc lộ 7A đi xã Diễn Phúc, Diễn Tân, Diễn Thọ, huyện Diễn Châu được UBND huyện phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3358/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 và phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán hạng mục tuyến số 1 thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 205 đoạn từ Quốc lộ 7A đi xã Diễn Phúc, Diễn Tân, Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (Tuyến từ QL7 đến trạm bơm xã Diễn Thọ) tại Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 27/7/2023.

Đến nay công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án đã cơ bản hoàn thành, UBND huyện Diễn Châu dự kiến khởi công xây dựng dự án trên trong tháng 11/2023. Vì vậy, để công tác tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành, UBND huyện Diễn Châu yêu cầu các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường; Ban QLDA đầu tư xây dựng; Ủy ban nhân dân các xã: Diễn Phúc, Diễn Tân và Diễn Thọ thực hiện tốt một số nội dung sau:

#### 1. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện:

Bàn giao cho UBND các xã: Diễn Phúc, Diễn Tân và Diễn Thọ mỗi xã 01 bộ hồ sơ của dự án để biết và tổ chức giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định. Phối hợp với UBND các xã công khai rộng rãi về thông tin nội dung chủ yếu để cán bộ, nhân dân biết ủng hộ trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.

Quản triệt các nhà thầu trong quá trình thi công công trình không làm ảnh hưởng tới tài sản của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức. Thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn.

#### 2. Ủy ban nhân dân các xã Diễn Phúc, Diễn Tân và Diễn Thọ:

Phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tham gia thực hiện dự án: Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát..., giải quyết các trường hợp vướng mắc xảy ra trên địa bàn để triển khai xây dựng dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng sớm đưa công trình vào sử dụng.

Thông báo công khai, tổ chức tuyên truyền rộng rãi về dự án (qua các phương tiện công cộng như hệ thống truyền thanh của xã hoặc bằng các hình thức khác...)

để nhân dân biết về chủ trương và các nội dung chính của dự án và ủng hộ trong quá trình thực hiện;

Thực hiện giám sát đầu tư công đồng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước;

Tổ chức ra quân tiến hành giải tỏa và tháo dỡ các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông như: mái vẩy, mái che, vật kiến trúc khác, cây cối... lấn chiếm lòng lề đường. Tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất đủ mặt bằng để tuyến đường được thi công theo thiết kế đã được phê duyệt và đảm bảo tiến độ, sớm phát huy hiệu quả dự án.

### 3. Các phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường:

Theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND các xã: Diễn Phúc, Diễn Tân, Diễn Thọ để theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc quản lý xây dựng dự án đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản và kịp thời giải quyết các trường hợp vướng mắc xảy ra.

Yêu cầu các Phòng liên quan; Ban Quản lý dự án ĐTXD và UBND các xã: Diễn Phúc, Diễn Tân, Diễn Thọ nghiêm túc thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c);
- Các phòng: TC-KH, KT&HT, TN&MT (p/h);
- Ban QLDA (t/h);
- UBND các xã: Diễn Phúc, Diễn Tân Diễn Thọ (p/h);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Tăng Văn Luyện